

บทที่ ๔

ผลการวิจัย

การเสนอผลการวิจัยเรื่อง "หนังสือพิมพ์รายวันกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนศึกษาเชิงวิเคราะห์เนื้อหา เฉพาะหน้าสำหรับเด็กและเยาวชน" จะเสนอตามลำดับหัวข้อที่ได้กำหนดไว้ในปัญหานำวิจัย

ลักษณะและรูปแบบ เนื้อหาในหน้าสำหรับเด็กและเยาวชน

หนังสือพิมพ์รายวันแต่ละชื่อฉบับ มีลักษณะหรือรูปแบบในการเสนอเนื้อหาในหน้าสำหรับเด็กและเยาวชนต่าง ๆ กัน ไม่มีรูปแบบหรือกฎเกณฑ์ที่แน่นอนแต่อย่างใด ดังนั้น การเสนอผลการวิจัยในเรื่องนี้ จึงเป็นลักษณะของการอธิบายให้ทราบถึงลักษณะของหนังสือพิมพ์แต่ละชื่อฉบับ ว่ามีรูปแบบอย่างไรในการเสนอเนื้อหาในหน้าสำหรับเด็กและเยาวชน โดยจะกำหนดหัวข้อเพื่อที่จะใช้ เป็นแนวทางในการอธิบายผลที่ได้จากการวิจัยดังนี้คือ

๑. รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์รายวันแต่ละชื่อฉบับ เช่น เจ้าของบรรณาธิการ และผู้พิมพ์โฆษณา สถานที่พิมพ์ จำนวนหน้า และลักษณะสังเขป
๒. วัตถุประสงค์ในการจัดทำหน้าสำหรับเด็กและเยาวชน
๓. ลักษณะและรูปแบบในการเสนอเนื้อหาในหน้าสำหรับเด็กและเยาวชนตลอดระยะเวลา ๑ ปีที่ศึกษา ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่จัดเป็นประจำ เมื่อที่ และรูปแบบในการจัดทำหน้าสำหรับเด็กและเยาวชน เช่น จัดเป็นการ์ตูน นิทาน นิยาย สารคดี เกม ตอบปัญหา สนทนา-ตอบจดหมาย หรือเป็นข่าวสั้น เป็นต้น
๔. หน้าหรือคอลัมน์อื่น ๆ ที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับเด็กและเยาวชนในหนังสือพิมพ์รายวันแต่ละชื่อฉบับ
๕. ภาพหรือคอลัมน์อื่น ๆ ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนในหนังสือพิมพ์รายวันแต่ละชื่อฉบับ

๖. ลักษณะและรูปแบบในการ เสนอ เนื้อหาในหน้าสำหรับเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน
(เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๔)

ต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายถึงลักษณะทั่วไปโดยสังเขปในการ เสนอ เนื้อหาเกี่ยวกับ
เด็กและ เยาวชนของหนังสือพิมพ์รายวันแต่ละฉบับ

หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน

เจ้าของ บริษัทมติชน จำกัด
บรรณาธิการและผู้พิมพ์โฆษณา นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์
พิมพ์ที่ สำนักพิมพ์พิมพ์ เดส ๑๑๗ ถนนเทียนนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
จำนวนหน้า ๑๒ หน้า ขนาด ๑๔ X๒๒ นิ้ว
ราคา ๓ บาท จำนวนพิมพ์ ๑๐๐,๐๐๐ ฉบับต่อวัน

มติชน เป็นหนังสือพิมพ์รายวัน วางตลาดครั้งแรกเมื่อ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๐
เสนอข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ เน้นข่าวการเมือง เศรษฐกิจและมีบทวิเคราะห์
การเมืองเชิงวิชาการ คอลัมน์ในหนังสือพิมพ์มติชนมีหลายประเภทได้แก่ ในประเทศ
ต่างประเทศ สังคมชีวิต บทความ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม-บันเทิง กีฬา และปกิณกะ
เป็นหนังสือพิมพ์คุณภาพที่ได้รับความนิยมเชื่อถือจากผู้อ่านในด้านข่าวและบทความ อันมีสาระ
(วิจัยลักษณะ แสงอุไร ๒๕๒๕ : ๑๒๕) กลุ่มผู้อ่านเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
นักธุรกิจ ครู นักวิชาการ ทหาร ตำรวจ นักการเมือง นิสิตนักศึกษา (สมาคมโฆษณา
ธุรกิจแห่งประเทศไทย ๑๙๘๔ : ๑๖๒)

วัตถุประสงค์ในการจัดทำหน้าสำหรับเด็กและเยาวชน ได้เขียนไว้ในหน้าสำหรับเด็ก
และเยาวชนว่า "เป็นวารสารเพื่อวิทยาการและสันตนาการสำหรับเด็กวัยน้อย ๆ
โดยเฉพาะ ระดับอายุ ๕-๑๓ ปี" และจากการศึกษาเนื้อหาพอจะสรุปได้ว่า ต้องการให้ผู้อ่าน
ได้รับทั้งความรู้และความบันเทิง

หนังสือพิมพ์มติชนมีการเปลี่ยนแปลงหน้าสำหรับเด็กและเยาวชนบ่อยครั้ง ในระยะแรก
ของการศึกษา คือตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๔ ใช้ชื่อประจำหน้าว่า
"สโมสรรูจก" อยู่ในหน้า ๖ เนื้อที่เต็มหน้า มีคอลัมน์ต่าง ๆ ดังนี้คือ สมทนาเป็นจดหมาย
ถาม-ตอบ ระหว่างผู้จัดทำและผู้อ่าน เกมฝึกสมองต่าง ๆ เช่นต่อเติมภาพ ฝึกสมองลองภูมิ

ปริศนาพาเพลิน ตอบปัญหาชิงรางวัล ภาพการ์ตูนซ้ำชั้น ภาพประกอบระบายสี นอกจากนี้แล้ว
 ฆนิทาน บทความและสารคดีน่ารู้ เช่นก้าวไปกับโลกหมุน นำนํ้า และเปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้มี
 ส่วนร่วมโดยจัดคอลัมน์ประจำคือ เพื่อนวาดและเพื่อนเขียน ให้ผู้อ่านวาดรูปหรือเขียนเรื่องสั้น ๆ
 ส่งมา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการฝึกสติปัญญาและความสามารถของเด็กและเยาวชน
 คอลัมน์ทุกคอลัมน์ในหน้าสโมสรรนุจกของหนังสือพิมพ์ดิชนมีประโยชน์และสาระ มีเนื้อที่ถึง
 ๒ หน้าหนังสือพิมพ์ นับว่าหนังสือพิมพ์ดิชนให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน โดยจัดเนื้อที่ให้
 มากกว่าหนังสือพิมพ์ชื่อฉบับอื่น

หนังสือพิมพ์ดิชนไม่มีเนื้อหาที่เป็นพิษ เป็นภัยกับเด็กและเยาวชน เนื้อหาบางส่วน
 เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้า ๗ ซึ่งเป็นหน้าวัฒนธรรม-บันเทิง
 มีบทความเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย เช่นประเพณีต่าง ๆ ของไทย บทความต่าง ๆ ส่วนใหญ่
 มีประโยชน์กับเด็กและเยาวชน แต่ค่อนข้างหนักและเข้าใจยาก ขึ้นอยู่กับความสนใจ คุณวุฒิ
 และวัยวุฒิของผู้อ่านด้วย ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาไม่พบว่าหนังสือพิมพ์ดิชนมีภาพหรือข่าว
 บทความที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนแต่อย่างใด

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๕ หนังสือพิมพ์ดิชนมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหน้า
 สำหรับเด็กและเยาวชน โดยแทรกเป็นหน้าพิเศษระหว่างหน้า ๖-๗ มีเนื้อที่เท่ากับ ๒ หน้า
 หนังสือพิมพ์ปกติแต่แบ่งออกเป็น ๔ หน้า

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เปลี่ยนวันที่เคยเสนอหน้าสำหรับเด็กและเยาวชน
 เป็นประจำ คือวันจันทร์มาเป็นวันอาทิตย์ เนื้อหาดังเดิม

เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๖ เปลี่ยนจากหน้าแทรกมาอยู่หน้า ๑๓-๑๔

เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ย้ายมาอยู่หน้า ๑๑-๑๒

แม้ว่าหนังสือพิมพ์ดิชนจะมีการเปลี่ยนแปลงการเสนอหน้าสำหรับเด็กและเยาวชน
 บ่อยครั้ง แต่เนื้อหาสาระและรูปแบบคอลัมน์ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ในปัจจุบัน
 (ฉบับประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๔) ใช้ชื่อหน้าเหมือนเดิม คือสโมสรร
 ญก มีเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ในหน้า ๘-๙ คอลัมน์ต่าง ๆ มีดังนี้ คือ ญกสวรรค์ การ์ตูน
 คู่กับเพื่อน เรียนภาษาอังกฤษกับการ์ตูน ปริศนาพาเพลิน ปัญหาสัปดาห์นี้ เด็กวันนี้ สุขภาพ

หนังสือคดี น้าวู (ฎภาคผนวก ก. หน้า ๑๑๒) หนังสือพิมพ์มติชนเป็นหนังสือพิมพ์ ๑ ใน ๔
ชื่อฉบับที่ยังคงเสนอเนื้อหาสำหรับเด็กและเยาวชนอยู่ในปัจจุบัน (เมษายน ๒๕๒๔) จากจำนวน
หนังสือพิมพ์รายวัน ๑๐ ชื่อฉบับในปี ๒๕๒๔ ที่มีเนื้อหาสำหรับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ

หนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน

เจ้าของ บริษัทสยามรัฐ จำกัด
บรรณาธิการและผู้พิมพ์โฆษณา นายสมบัติ ภู่อัญญา
สำนักงาน เลขที่ ๑๒ อาคาร ๖ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
จำนวนหน้า ๑๒ หน้า ขนาด ๑๕x๒๑ นิ้ว
ราคา ๓ บาท จำนวนพิมพ์ ๘๐,๐๐๐ ฉบับต่อวัน

หนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน วางตลาดครั้งแรกเมื่อ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๓
เป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่เสนอข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ เน้นข่าวการเมือง เศรษฐกิจ
นอกจากนี้แล้วมีข่าวสังคม ข่าวการศึกษา สตรี เด็กและเยาวชน กีฬา มีบทความต่าง ๆ
เชิงวิชาการ วิเคราะห์การเมือง เศรษฐกิจและสังคมจากผู้อ่านและจากนักวิชาการคอลัมน์ใน
หนังสือพิมพ์สยามรัฐมีหลายประเภท เช่นต่างประเทศ มุมสตรี สังคมเด็กและเยาวชน ศิลปะ-บันเทิง
กีฬาและคอลัมน์จากนักเขียนประจำมีคอลัมน์ที่เสนอข่าวเบาะแสมอง คือนอกสยามรัฐด้วย หนังสือพิมพ์
สยามรัฐได้ชื่อว่าเป็นหนังสือพิมพ์คุณภาพที่มีความสำคัญอย่างยิ่งฉบับหนึ่ง

วัตถุประสงค์ในการจัดทำคอลัมน์ "สังคมเด็กและเยาวชน" ในหน้า ๔ ทุกวัน เสาร์
ก็คือ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อ แม่ ครู ผู้ใหญ่ทุกคนกับเด็กและเยาวชน ส่งเสริม
ให้เด็กและเยาวชนรักการอ่านหนังสือ รักวิทยาศาสตร์ ศิลปะและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการ
แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ และร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

ในระยะแรกคอลัมน์สังคมเด็กและเยาวชนมีเนื้อที่ประมาณ $\frac{2}{4}$ หน้าของหน้า ๔ ซึ่ง
เป็นหน้าสังคม-สตรี ต่อมาได้มีการเพิ่มเนื้อหาที่เรื่อมาจนในปัจจุบันมีเนื้อที่ ๑ หน้าเต็ม เนื้อหา
ของคอลัมน์นี้เดิมเสนอข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เช่นข่าวการประกวดต่าง ๆ
เช่นวาดภาพและการเขียนเรียงความ แนะนำหนังสือ วันนีในอดีต ข้อคิดวันนี้ต่อมาได้เพิ่ม
คอลัมน์ สัมภาษณ์เด็กและเยาวชน เรื่องสั้น บทความสั้น สารคดี การ์ตูน นิทานสั้น (ฎภาคผนวก ก.
หน้า ๑๑๔)

หนังสือพิมพ์สยามรัฐเป็นหนังสือพิมพ์ที่ให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกระดับ ทุกบทความ ทุกคอลัมน์ไม่พบว่าให้โทษแก่ผู้อ่านเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน มีคอลัมน์ชุดไทย-เขมรไทย ซึ่งให้ความรู้ทางด้านภาษาไทย เป็นอย่างดี คอลัมน์ ช่างวัด ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา อย่างถูกต้องชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย และในหน้า ๑๐ ซึ่งเสนอบทความและคอลัมน์เกี่ยวกับศิลปะและดนตรี ให้ความรู้เกี่ยวกับจิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรีไทย และสากล ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้อ่าน

ปัจจุบันหนังสือพิมพ์สยามรัฐเป็นหนังสือพิมพ์ ๑ ใน ๔ ชื่อฉบับที่เสนอหน้าสำหรับเด็กและเยาวชน เนื้อหาในหน้าสังคมเด็กและเยาวชน ปัจจุบัน (๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๔) มีคอลัมน์ต่าง ๆ ดังนี้คือ ห้องรับแขกสี่รัฐ มุมไอเทีย สนุกกับ ก.ส.ค. (กลุ่มส่งเสริมสื่อมวลชนเพื่อเด็ก) ขวนอนั่งอ่าน นำรู้จัง ถ้าฝากมาบอก น้องเขียนมา นิทานภาพ

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เจ้าของ บริษัทหนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด
บรรณาธิการและผู้พิมพ์โฆษณา นายปานะพันธุ์ ตุ่มทอง
สำนักงานและพิมพ์ที่ ๔๖ หมู่ ๗ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
จำนวนหน้า ๑๖ หน้า ขนาด ๑๕x๒๒ นิ้ว
ราคา ๓ บาท จำนวนพิมพ์ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ฉบับต่อวัน

หนังสือพิมพ์แนวหน้าวางตลาดครั้งแรกเมื่อ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นหนังสือพิมพ์ที่เน้นการเมือง และเสนอข่าวสารทุกด้าน เช่นข่าวในประเทศทั่วไป การเมือง เศรษฐกิจ ต่างประเทศ ข่าวภูมิภาค ข่าวสตรี กีฬา บันเทิง นอกจากนี้ยังเสนอบทความเกี่ยวกับความคิดเห็นทั่ว ๆ ไป หนังสือพิมพ์แนวหน้าเสนอข่าวประเภทสนองอารมณ์พอสมควร มีการพาดหัวข่าวตัวโตเพื่อเรียกร้องความสนใจจากผู้อ่าน กลุ่มผู้อ่านเป้าหมายได้แก่ ข้าราชการ นักการเมือง นักธุรกิจ สตรีระดับที่มีการศึกษา และกลุ่มผู้มีอำนาจในการซื้อสูง (สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย ๑๕๕๔ : ๑๖๔)

แนวหน้าเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีเนื้อหาสำหรับเด็กและเยาวชนมากที่สุดฉบับหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตและความคิดริเริ่มและเพื่อให้มีเนื้อหาเหมาะสมกับทุกคนในบ้าน ในตอนแรกได้เสนอหน้าสำหรับเด็กและเยาวชนเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ ในหน้า ๗-๘-๙-๑๐ ใช้ชื่อหน้าว่า "โลกของเด็ก" มีคอลัมน์ต่าง ๆ ดังนี้คือ ธรรมชาติดิยาม เข้าเป็นภาพถ่ายธรรมชาติที่สวยงาม ก้าวไปในอวกาศ แนะนำประเทศต่าง ๆ เกมสมองไวอิงลิชพอร์ทึน สอนภาษาอังกฤษ การ์ตูนเรื่องยาว ต่อเติมเสริมสนุก การ์ตูนขำขัน หัดระบายสีเล่นจ๊ะ มาเขียนการ์ตูนเล่นกัน และมุมฮา ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้มีการเปลี่ยนแปลงการเสนอหน้าสำหรับเด็กและเยาวชน โดยตัดหน้า ๑๐ ออก และจัดรูปแบบคอลัมน์ใหม่ดังนี้ สวัสดิ์ค๊ะ เป็นคอลัมน์สนทนาตอบจดหมาย ระบายสี นิทานสั้น ปริศนาอักษรไขว้ การ์ตูน น้องขอมมา มุมสนุกวันนี้กับที่แฉ่ (กรรณิการ์, ธรรม เกษร) ชีวิตสัตว์ ลับสมองลองปัญญา มาวาดการ์ตูนเล่นกัน (ดูภาคผนวก ก. หน้า ๑๑๔.) ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๒๔ ก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง โดยเปลี่ยนสามคอลัมน์หลัง ซึ่งอยู่ในหน้า ๘-๙ เป็น เฮฮาการ์ตูน ประกอบด้วย นิทาน ต่อเติม ขำขำ มาหัวเราะชะบั้ง บันทึกลับ ภาพระบายสี ภูเขาวันนี้ จุดหาเพลิน สุภาสิต วันอาทิตย์ ปัญหาหน้าตอบ ปกิณกะขำ แต่ในคอนหลังก็ได้ตัดหน้า ๗ ออกจนเหลือเพียงหน้า ๘-๙ เท่านั้น โดยหน้า ๘ ใช้ชื่อว่า พี่แฉ่สวัสดิ์วันอาทิตย์ และหน้า ๙ ใช้ชื่อว่า เพื่อนเยาว์

เนื้อที่ของหน้าสำหรับเด็กและเยาวชนในหนังสือพิมพ์แนวหน้ามีมากกว่าหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นตลอดเวลาที่ศึกษา และ เนื้อหาที่มีความหลากหลายให้ทั้งสาระความรู้ และความบันเทิง เป็นประโยชน์อย่างบังแก่ผู้อ่านที่เป็นเด็กและเยาวชน ในหน้าอื่นไม่พบว่ามียุทธศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน กล่าวคือ แม้ว่าจะไม่มีเนื้อหาที่อาจให้โทษ แต่ก็ไม่เป็นประโยชน์มากนัก ภาพและเนื้อหาของข่าวก็ไม่พบความรุนแรง จึงนับว่าหนังสือพิมพ์แนวหน้าเป็นหนังสือพิมพ์ที่ไม่ให้โทษหรือเป็นพิษ เป็นภัยแก่ผู้อ่านที่เป็นเด็กและเยาวชน

หนังสือพิมพ์แนวหน้าได้ตัดทอนเนื้อที่สำหรับเด็กและเยาวชนออกเป็นระยะ จนในที่สุดจากเคยเสนอถึง ๔ หน้า ก้อย ๆ ลดลงจนเหลือ ๓ หน้า ๒ หน้า และในปัจจุบันหนังสือพิมพ์แนวหน้าได้หยุดเสนอเนื้อหาสำหรับเด็กและเยาวชนแล้ว จึงเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่หนังสือพิมพ์ที่เคยเห็นความสำคัญของผู้่านที่เป็นเด็กและเยาวชนอย่างมาก กลับมาตัดเนื้อหาสำหรับเด็กและเยาวชนทิ้ง โดยเห็นว่าการมีหน้าสำหรับเด็กและเยาวชน มิได้ช่วยให้หนังสือพิมพ์จำหน่ายได้สูงขึ้นแต่อย่างใด

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

เจ้าของ บริษัทบ้านเมืองการพิมพ์ จำกัด
 บรรณาธิการและผู้พิมพ์โฆษณา นายมานะ แพร่พันธุ์
 สำนักงานและพิมพ์ที่ ๑ ซอยปल्लीมณเฑ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
 จำนวนหน้า ๑๖ หน้า ขนาด ๑๕-๕/๒๑ นิ้ว
 ราคา ๓ บาท จำนวนพิมพ์ ๑๐๐,๐๐๐ ฉบับต่อวัน

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง วางตลาดครั้งแรกเมื่อ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๑๕ เป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่เสนอข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดว่าอยู่ระหว่างกลางหนังสือพิมพ์ประเภทคุณภาพและปริมาณ กล่าวคือ เสนอข่าวอาชญากรรม การเมือง เศรษฐกิจและสังคมในปริมาณเนื้อที่พอ ๆ กัน นิยมพาดหัวข่าวตัวโต มีคอลัมน์ต่าง ๆ วิเคราะห์ข่าวต่างประเทศ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม คอลัมน์ศิลปะ-บันเทิง กีฬา หน้าสำหรับเด็กและเยาวชนของหนังสือพิมพ์บ้านเมือง คือหน้า ๑๒ ใช้ชื่อหน้าว่า "หน้านี้ของคุณหนูนะจ๊ะ" เสนอเป็นประจำทุกวัน เริ่มลงพร้อมกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรกที่ย่อ และหนังสือพิมพ์บ้านเมือง เป็นหนังสือพิมพ์ชื่อฉบับแรกที่มีเนื้อที่สำหรับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะเต็มเนื้อที่ ๑ หน้า

วัตถุประสงค์ของการจัดทำหน้าสำหรับเด็กและเยาวชนของหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ก็เพื่อให้ทั้งสาระความรู้และความบันเทิง ต้องการให้ผู้อ่านได้รับความรู้และความเพลิดเพลิน ได้มีโอกาสทัศนศึกษาปัญญา ความรู้ ความสามารถโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

รูปแบบการเสนอเนื้อหาในหน้าสำหรับเด็กและเยาวชนของหนังสือพิมพ์บ้านเมือง มักจะมีภาพประกอบมากเสมอ เช่นภาพชีวิตสัตว์ ภาพสารคดีน่ารู้ ภาพข่าวที่น่าสนใจ ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์สีลา การ์ตูนสั้น การ์ตูนน้องม้อดเรียนฮัมมะ นอกจากนี้ก็เป็นล่านำคำคม บทความน่ารู้สั้น ๆ และเกมต่าง ๆ (ดูภาคผนวก ก. หน้า ๑๑๔) ต่อมาก็ได้เพิ่มเนื้อหาสาระขึ้นอีก มีคอลัมน์ศิลปกรรมและข่าวการศึกษา นอกจากนี้แล้วยังได้จัดคอลัมน์พิเศษเฉพาะวัน คือในวันพุธ ได้จัดคอลัมน์ พาพิทก่อน ซึ่งเล่าถึงสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ วันศุกร์ จัดคอลัมน์พิเศษเล่าถึงชีวิตสัตว์ และวันเสาร์จัดคอลัมน์เล่านิทาน

ในหน้าอื่น ๆ ของหนังสือพิมพ์บ้านเมือง มีคอลัมน์ที่น่าสนใจคือ คอลัมน์เกษตรกรไทย ส่วนคอลัมน์อื่น ๆ พออ่านได้ แม้จะมีได้ให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านที่เป็น เด็กและ เยาวชนโดยตรง ภาพประกอบข่าวมักจะมีภาพที่ไม่น่าดู เช่นภาพอุบัติเหตุรุนแรง เป็นบางครั้ง

ปัจจุบันหนังสือพิมพ์บ้านเมืองก็ยังคงเสนอเนื้อหาในหน้าสำหรับเด็กและ เยาวชนในรูปแบบ เดิม คือมีคอลัมน์ ล่านำคำคม ภาพสารคดี นื่องมัดเรียนธัมมะ เกมสนุก ข่าวการศึกษา และเพิ่มคอลัมน์ใหม่คือ ภาษาไทยวันละคำ และหมอบ้านเมือง และจากการที่หนังสือพิมพ์ บ้านเมืองได้เสนอหน้าสำหรับเด็กและเยาวชนเป็นประจำทุกวันในเนื้อที่ ๑ หน้าเต็มอย่างสม่ำเสมอ แสดงให้เห็นว่า หนังสือพิมพ์บ้านเมือง เป็นหนังสือพิมพ์หนึ่งในไม่กี่ฉบับที่เห็นความสำคัญของเด็ก และเยาวชนอย่างแท้จริง

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

เจ้าของ บริษัทหวัชรพล จำกัด

บรรณาธิการและผู้พิมพ์โฆษณา นายไพฑูรย์ สุนทร

สำนักงานและพิมพ์ที่ ๑ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

จำนวนหน้า ๑๖ หน้า ขนาด ๑๖ $\frac{1}{2}$ x ๒๑ $\frac{1}{2}$ นิ้ว

ราคา ๓ บาท จำนวนพิมพ์ ๗๑๐,๐๐๐ ฉบับต่อวัน

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐวางตลาดครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๐๔ เป็นหนังสือพิมพ์รายวันประเภท ปริมาณเสนอข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ข่าวในประเทศจะเสนอข่าวอาชญากรรม และข่าวสนองอารมณ์มากกว่าข่าวการเมือง นอกจากนี้ยังมีข่าวธุรกิจ ข่าวสังคม สตรี เยาวชนและการศึกษา และมีบทความวิพากษ์วิจารณ์ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม คอลัมน์ตอบปัญหาทางแพทย์ ปัญหาหัวใจ บันเทิง กีฬา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นหนังสือพิมพ์ ที่นิยมพาดหัวข่าวด้วยอักษรตัวโต และเสนอภาพข่าวในหน้าแรกมาก เพื่อเรียกร้องความสนใจ (รจิตลักษณ์ แสงอุไร ๒๕๒๔ : ๑๓๐) กลุ่มผู้อ่านเป้าหมายได้แก่ประชาชนทุกระดับ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จัดหน้า ๔ เนื้อที่ประมาณ ๑๖ หน้าเป็นเนื้อที่สำหรับเด็กและเยาวชนเป็นประจำ ทุกวัน

เนื้อที่สำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทยรัฐได้มีมานานประมาณ ๔ ปีแล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สาระและความรู้ พยายามให้เด็กได้มีโอกาสร่วมสนุก การเสนอเนื้อหาพยายามให้ไม่ซ้ำกันทุกวัน ผู้เริ่มจัดทำคือ ศิณีจ วัฒนวิจารย์ คอลัมน์สำหรับเด็กและเยาวชนในหน้านี้ได้แก่ นิยาย ซึ่งมีเป็นประจำทุกวัน เว้นวันอาทิตย์ ภาพชุดมนุษย์ชาติ สนุกกับภาษาไทย มีเป็นประจำทุกวัน เว้นวันอาทิตย์ และวันจันทร์ การ์ตูน นอกจากนี้แล้วในแต่ละวันจะมีคอลัมน์พิเศษเฉพาะวัน คือวันจันทร์ เสนอสารคดีวิทยาศาสตร์ เกร็ดความรู้ วันอังคาร มีปัญหาชิงรางวัล วันพุธมีเฉลยปัญหา วันพฤหัสบดีคอลัมน์ศิลปะ วันศุกร์มีวรรณกรรมเยาวชน เด็กไทยวันนี้ วันเสาร์มีวรรณศิลป์สโมสรและมุมหนังสือ (ดูภาคผนวก ก. หน้า ๑๒๐) คอลัมน์ต่าง ๆ เหล่านี้จะหมุนเวียน เปลี่ยนไปตามวันและทุกวันอาทิตย์จะมีคอลัมน์ "จดหมายจากเด็กถึงนายก" ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็น "ถ้าฉันเป็นนายก" ในระยะหลัง

คอลัมน์ในหน้าอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้แก่ คอลัมน์ตอบปัญหาทางเพศและบางครั้งในหน้าบันเทิงก็มีการนำรูปภาพที่ไม่เหมาะสมมาเสนอ เช่น การแสดงต่าง ๆ ที่นุ่งน้อยห่มน้อย เป็นต้น ภาพและเนื้อหาของข่าวมักจะมีความรุนแรงอยู่เสมอ จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ แต่ในหน้าสตรีและสังคมของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ บางครั้งมีเนื้อหาและให้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเด็กและเยาวชน เช่น คอลัมน์เบญจกัลยาณี และในหน้านี้มักจะมีบทความและรายงานต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย การพัฒนาสตรีและเยาวชน เป็นต้น

เดือนกุมภาพันธ์ ปี ๒๕๒๔ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐยังคงเสนอเนื้อหาสำหรับเด็กและเยาวชนในรูปแบบเดิมอยู่ แต่ต่อมาเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ก็เป็นวันสุดท้ายของการเสนอเนื้อหาสำหรับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ โดยเสนอแต่ข่าวการศึกษาทั้งหมดแทน จึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีจำนวนจำหน่ายสูงที่สุดในประเทศ และมีฐานะทางการเงินมั่นคง (รจตลักษณ์ แสงอุไร ๒๕๒๔ : ๑๓๐) ได้มองข้ามความสำคัญของผู้อ่านที่เป็นเด็กและเยาวชนไป

หนังสือพิมพ์สายกลาง

บรรณาธิการและผู้พิมพ์โฆษณา นายสุวิทย์ เฝือกิมขิต

สำนักงานและพิมพ์ที่ ๑๖๓/๕๒ ถนนพระปิ่นเกล้า บางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

จำนวนหน้า ๒๒ หน้า ขนาด ๑๓^๑/_๒ x ๑๘ นิ้ว

ราคา ๓ บาท (ไม่มีจำหน่ายตามท้องตลาด) จำนวนพิมพ์ประมาณ ๒๐,๐๐๐ ฉบับ ต่อวัน

หนังสือพิมพ์สายกลาง ออกวางตลาดครั้งแรกเมื่อ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นหนังสือพิมพ์ที่มีลักษณะแปลกแตกต่างไปจากหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ เพราะเป็นหนังสือพิมพ์ที่ไม่มีจำหน่ายตามท้องตลาด จะจำหน่ายให้เฉพาะกับสมาชิกและมีประจำศาลทุกศาลทั่วประเทศ สโมสร เติบูนวิทยสภาและห้องสมุดใหญ่ ๆ เท่านั้น หนังสือพิมพ์สายกลางเน้นเรื่องเกี่ยวกับศาล มีประกาศศาลเกี่ยวกับคดีต่าง ๆ ที่วราขอาญาจักร เนื้อที่ของประกาศศาลนี้จะมีอย่างต่ำ ๑๐ หน้า ทุกฉบับ นอกจากนี้แล้วยังเสนอข่าวปกติ เช่นข่าวในประเทศ ต่างประเทศ การศึกษา เศรษฐกิจ มีบทความและคอลัมน์ต่าง ๆ เช่น เกษตร สุขภาพ กฎหมาย เป็นต้น หนังสือพิมพ์สายกลางมีจำหน่ายทุกวัน วันวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ

คอลัมน์สำหรับเด็กและเยาวชนของหนังสือพิมพ์สายกลางอยู่ในหน้า ๖ ใช้ชื่อว่า "กุลสตรีเด็กดีของชาติ" มีเป็นประจำทุกวัน มีคอลัมน์ต่าง ๆ ดังนี้คือ สองศรีกรวีศิลป์ ท่านเล่ามาที่ก็เล่าให้เจ้าฟัง และเสริมสมอง (อุภาคผนวก ก. หน้า ๑๒๑) เนื้อที่ประมาณ ๑ ของหน้า แม้ในปัจจุบันก็ยังคงมีรูปแบบการเสนอเนื้อหาเช่นนี้ ส่วนในหน้าอื่น ๆ ไม่พบว่ามีส่วนที่ให้โทษแก่ผู้อ่านที่เป็นเด็กและเยาวชน คอลัมน์บางคอลัมน์เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน เช่นสุขภาพ และกฎหมาย มีบทความต่าง ๆ ไม่มากนัก สายกลางจึงเป็นหนังสือพิมพ์ที่ให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านได้มากพอสมควรแต่เนื้อหาสำหรับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะมีน้อยเกินไป และไม่น่าสนใจเท่าที่ควร ควรที่จะต้องมีการปรับปรุงให้เนื้อที่มากขึ้น และมีเนื้อหาสาระ เกมต่าง ๆ ให้มากกว่านี้

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

เจ้าของ บริษัทเดลินิวส์ จำกัด
 บรรณาธิการและผู้พิมพ์โฆษณา นายเอกศิลป์ ยืนยง
 สำนักงาน เลขที่ ๒๓๖๔ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
 จำนวนหน้า ๑๖ หน้า ขนาด ๑๕ $\frac{1}{2}$ x ๒๒ นิ้ว
 ราคา ๓ บาท จำนวนพิมพ์ ๑๐๐,๐๐๐ ฉบับต่อวัน

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วางตลาดครั้งแรกเมื่อ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑
 เป็นหนังสือพิมพ์ที่เน้นข่าวการเมือง แต่ก็มีกระแสนอกข่าวประเภทสนองอารมณ์มาก มีการ
 พาดหัวข่าวตัวโตให้ตื่นเต้นเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน มีข่าวอาชญากรรม ข่าวในประเทศ
 ทั่วไป ข่าวต่างประเทศ ข่าวกีฬา และบทความต่าง ๆ คอลัมน์จากนักเขียนประจำ วิเคราะห์
 การเมือง เศรษฐกิจ สังคม คอลัมน์การศึกษา บันเทิง ภาพยนตร์ ดนตรี คอลัมน์สำหรับเด็ก
 และเยาวชนคืออุทยานเยาวชนอยู่ในหน้า ๖ โดยเริ่มทำเมื่อปี ๒๕๒๔ มีเนื้อที่ประมาณ $\frac{1}{8}$
 ของหน้า เป็นประจำทุกวัน วันวันอาทิตย์ วัตถุประสงค์ของการจัดคอลัมน์นี้ก็เพื่อให้ความรู้
 และความบันเทิงแก่เยาวชน

เนื้อหาของคอลัมน์อุทยานเยาวชนสามารถแบ่งได้ออกเป็น ๒ ประเภทคือ เกมกับ
 ปัญหาชิงรางวัล เกมมักจะเป็นต่อเติม เสริมภาพ ปริศนาอักษรไขว้ ระบายสี ส่วนตอบปัญหา
 ชิงรางวัล จะมีปัญหา ๕ ข้อ มักจะถามความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป
 ทางสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขภาพอนามัย และความรู้รอบตัว (ดูภาคผนวก ก. หน้า ๑๒๓)
 คอลัมน์อื่น ๆ ที่เหมาะสมกับผู้อ่านที่เป็น เด็กและเยาวชน ได้แก่คอลัมน์ท่องเที่ยวในโลกว้าง ซึ่งมี
 เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ ส่วนคอลัมน์อื่น ๆ นั้น แม้ว่าไม่ให้โทษ แต่ก็ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านแต่
 อย่างใด หนังสือพิมพ์เดลินิวส์มักจะมีภาพข่าวที่ไม่น่าดู เช่นอุบัติเหตุ หรือฆาตกรรมที่มีผู้เสียชีวิต
 ก็มักจะถ่ายภาพมาเสนอ ทั้ง ๆ ที่ดูจาดตา โดยมีเส้นหมึกคำซีดทับเพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่
 เหมาะสมอย่างยิ่ง เป็นการเรียกร้องความสนใจให้ซื้อหนังสือพิมพ์ด้วยวิธีการอันไม่สมควร ภาพเหล่านี้
 อยู่ในหน้าแรก จึงเป็นสิ่งที่ผู้อ่านจะต้องพบเห็นบ่อยครั้ง และกับผู้อ่านที่เป็น เด็กและ เยาวชน

ก็จะเกิดความเคยชิน จน เห็นภาพเหล่านี้เป็นธรรมดา ทำให้จิตใจแข็งกระด้าง ขึ้นซา ซึ่งเป็น
สิ่งที่อันตรายอย่างยิ่ง

ปัจจุบันเนื้อหาของคอลัมน์อุทานยาวจนยังคงอยู่ในหน้า ๖ และมีรูปแบบเหมือน
เก่าทุกประการ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย เนื้อที่ของส่วนนี้ก็ยังคงมีเพียง $\frac{2}{5}$ ของหน้า ซึ่งนับ
ว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับหนังสือพิมพ์ชื่อฉบับอื่น ควรจะมีการเพิ่มเนื้อที่และเพิ่มเนื้อหาสาระ
ให้เป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนมากกว่านี้ แต่ก็นับว่ายังดีกว่าหนังสือพิมพ์บางชื่อฉบับที่ตัด
คอลัมน์สำหรับ เด็กและ เยาวชนทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย

หนังสือพิมพ์มหาชัย

เจ้าของ บรรณาธิการและผู้พิมพ์โฆษณา นายบุญเลิศ ทุมภักดิ์ (ในนามของบริษัท
มหาชัยเพรสเซ็นเตอร์ จำกัด)

พิมพ์ที่ ๔๔/๑ ซอยแสนสบาย เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

จำนวนหน้า ๑๒ หน้า ขนาด ๑๔x๒๑ นิ้ว

ราคา ๓ บาท ปัจจุบันหยุดจำหน่าย

หนังสือพิมพ์มหาชัย วางตลาดครั้งแรกเมื่อ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ เน้นข่าว
อาชญากรรมและข่าวสนองอารมณ์มากกว่าข่าวการเมือง เศรษฐกิจ พาดหัวข่าวด้วยอักษรตัวโต
มีข่าวต่างประเทศน้อย นอกจากนี้แล้วมีบทความวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม คอลัมน์ต่าง ๆ เช่น ตอบปัญหา ปกิณกะ ชินเทิง กีฬาและนวนิยาย หนังสือพิมพ์
มหาชัย เป็นหนังสือพิมพ์ที่มุ่งเอาใจตลาดมาก เช่นการจัดคอลัมน์หรือภาพที่เสียดสีล้อเลียน
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น โดยใช้ภาพหรือภาษาที่รุนแรง หยาบโลน เป็นประจำทุกฉบับ
และชักชวนให้ผู้อ่านคอยติดตามอ่าน

ปัจจุบันหนังสือพิมพ์มหาชัยได้หยุดจำหน่ายแล้ว จึงไม่อาจทราบวัตถุประสงค์ในการ
จัด หน้า ๖ เป็นหน้าที่มีคอลัมน์สำหรับผู้อ่านที่เป็นเด็กและเยาวชน มีเป็นประจำทุกวัน
คอลัมน์ต่าง ๆ ที่เสนอในหน้านี้ ได้แก่ แวดวงวิทยา มิตรเขียนมา ถาม-ตอบรอบรู้ ที่สุดในโลก

เรียนรู้จากรูป คำคน-คำคม เพื่อนเยาว์ ปริศนาพาสนุก วันนีในอดีต การ์ตูน แต่งเรื่อง
จากรูป ภาษาอังกฤษ ๕ นาที (อุภาคผนวก ก. หน้า ๑๒๕) ซึ่งต่อมามีคอลัมน์ไทยชุด ฝรั่งเศส
วิทยาศาสตร์วันละคำ เยาวชนคนเก่ง และทุกวันอาทิตย์มีคอลัมน์ สุขสันต์วันอาทิตย์ และสำนวน
ดีเด่นประจำสัปดาห์ จากการวิจัยของเจดน์ศักดิ์ แสงสิงแก้ว และสรรค์วี คชาชีวะ (๒๕๒๕)
พบว่า หนังสือพิมพ์มหาชัยมีเนื้อที่สำหรับเยาวชนจำนวนมากที่สุด แต่มีเนื้อที่เป็นประโยชน์แก่
เยาวชนรองลงมาเป็นฉบับที่ ๕ และในขณะที่เดียวกันก็พบว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
สำหรับเยาวชนคิดเป็นเนื้อที่มากที่สุด ซึ่งในการศึกษาคั้งนี้พบเช่นกันว่า หนังสือพิมพ์มหาชัยมีเนื้อหา
ที่ให้โทษแก่ผู้อ่านที่เป็น เด็กและเยาวชนมากกว่าหนังสือพิมพ์ชื่อฉบับอื่น

หน้าอื่น ๆ ที่มีคอลัมน์เหมาะสมกับผู้อ่านที่เป็น เด็กและเยาวชน ได้แก่หน้า ๔ คอลัมน์
วันละนิด ซึ่งให้ความรู้เล็ก ๆ น้อย เช่นวิธีการเลือก-ถนอมอาหาร การเก็บรักษาอุปกรณ์
เครื่องใช้ ฯลฯ และในหน้า ๔ นี้เช่นกันที่มีคอลัมน์ เช็กซี ลู้ซ่า และวิทยาลัยทางเพศ
ซึ่งตอบปัญหาและให้ความรู้ทางเพศโดยใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมสองแง่สองง่าม และหยาบโลน
ภาพที่ไม่เหมาะสมมีอยู่เป็นประจำ ทั้งที่เป็นภาพขาว ภาพประกอบอื่น ๆ แม้แต่ฉายภาพก็
ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน นิยายภาพ เรื่องนี้ลงติดต่อกันเป็นประจำทุกวัน พบในระยะแรก
ที่ศึกษา คือเรื่อง เจ้าแม่อยู่หัวศรีสุตาจันทร์ ซึ่งอ้างว่า เป็นนิยายภาพจากเกร็ดพงศาวดาร
ที่อื้อฉาวในราชสำนักที่นำรุ่น่าศึกษา เนื้อหาส่วนใหญ่ของนิยายภาพเรื่องนี้ มีแต่บททางเพศแทบ
ทุกตอน นอกจากนี้แล้วยังมีคอลัมน์ เสนอโปรแกรมการแข่งขันม้าอีกด้วย จึงนับได้ว่าหนังสือพิมพ์
มหาชัย เป็นหนังสือพิมพ์ที่ให้โทษแก่ผู้อ่านที่เป็น เด็กและเยาวชนได้มากที่สุดฉบับหนึ่ง

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

เจ้าของ บริษัทสี่พระยาการพิมพ์ จำกัด

บรรณาธิการและผู้พิมพ์โฆษณา นายประชา เทตระกูล

พิมพ์ที่ ๑/๔ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

จำนวนหน้า ๑๖ หน้า ขนาด ๑๖x๒๑ นิ้ว

ราคา ๓ บาท จำนวนพิมพ์ ๕๐๐,๐๐๐ ฉบับต่อวัน

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วางตลาดครั้งแรกเมื่อ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๗

เป็นหนังสือพิมพ์ที่เน้นข่าวอาชญากรรม ข่าวในวงสังคมและข่าวสนองอารมณ์มากกว่าข่าวการเมือง มีการพาดหัวข่าวให้ตื่นเต้นเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้อ่าน และมีข่าวต่าง ๆ ได้แก่ข่าวภูธรในชื่อคอลัมน์ข่าวรอบทิศ ข่าวกีฬา ข่าวต่างประเทศ ข่าวสตรี ข่าวบันเทิง นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์วิพากษ์วิจารณ์การเมือง นวนิยายไทย จีน เรื่องแปล มุ่งเอาใจตลาดเพื่อให้ได้ผลทางการค้า (รจิตลักขณ์ แสงอุไร ๒๕๒๕ : ๑๓๐-๑๓๑) ซึ่งอาจเป็นด้วยเหตุนี้หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ที่เคยมีคอลัมน์สำหรับเด็กและเยาวชนในหน้า ๑๐ ทุกวันอาทิตย์ จึงตัดคอลัมน์นี้ออกไป แล้วเสนอนวนิยายแทน วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นวันสุดท้ายที่มีคอลัมน์สำหรับเด็กและเยาวชน

เนื่องจากปัจจุบันหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ไม่มีคอลัมน์สำหรับเด็กและเยาวชน จึงไม่อาจทราบวัตถุประสงค์ของการจัดทำคอลัมน์นี้ในตอนแรกได้ เนื้อที่ของคอลัมน์สำหรับเด็กและเยาวชนนี้มีประมาณ ๒ ๒ หน้า มีคอลัมน์ต่าง ๆ ดังนี้คือ เดลินิวส์นำทัวร์ทั่วโลก คุณตาหาของเล่น สอนวิธีทำของเล่นจากวัสดุที่มีอยู่ สนุกกับเกมวันอาทิตย์ และบทความสารคดี (อุภาคผนวก ก. หน้า ๑๒๖) นอกจากคอลัมน์ประจำเหล่านี้แล้ว ยังมีคอลัมน์ที่น่าสนใจในหน้าอื่นอีก คนทำดียังมีอยู่ในโลก เป็นการเล่าเรื่องโดยใช้ภาพประกอบ และเขมรน้อยแดงโม เป็นการรูดอนเกี่ยวกับชัมมะและพระพุทธศาสนา ทั้งสองเรื่องนี้ในปัจจุบันยังคงมีอยู่ แต่ไม่อยู่ในหน้าประจำและไม่สม่ำเสมอ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ มีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมาะสมและอาจให้โทษแก่ผู้อ่านที่เป็นเด็กและเยาวชน เช่นคอลัมน์หัวใจกามเทพ ซึ่งเป็นคอลัมน์ตอบปัญหาทางเพศที่ใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสม ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นเสพสมบัติสม โปรแกรมการแข่งขันม้า ซึ่งเป็นการสนับสนุนการพนัน และมีการเสนอภาพข่าวที่ไม่เหมาะสมเป็นประจำ แสดงให้เห็นภาพที่น่าหวาดเสียวและความรุนแรงเสมอ และจากการที่ตัดคอลัมน์สำหรับเด็กและเยาวชนออกไป ทำให้หนังสือพิมพ์เดลินิวส์มีเนื้อหาที่ดีและเป็นประโยชน์น้อยลงไปอย่างมาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์เป็น ๑ ใน ๓ ชื่อฉบับที่เลิกลงหน้าและคอลัมน์สำหรับเด็กและเยาวชนจากจำนวนหนังสือพิมพ์ ๑๐ ชื่อฉบับที่นำเสนอหน้าและคอลัมน์สำหรับเด็กในปี ๒๕๒๕

หนังสือพิมพ์ชาวไทย

เจ้าของ นายประเวศ สาริสุต
 บรรณาธิการและผู้พิมพ์โฆษณา นายทิม ติระทัศน์
 สำนักงาน เลขที่ ๔๒/๒-๔ บางลำพู กรุงเทพฯ
 จำนวนหน้า ๑๒ หน้า ขนาด ๑๕x๒๑ นิ้ว
 ราคา ๓ บาท ปัจจุบันหยุดจำหน่าย

หนังสือพิมพ์ชาวไทย ออกวางตลาดครั้งแรกเมื่อปี ๒๔๔๓ เป็นหนังสือพิมพ์การเมือง มีเจดิม วุฒิชัยลิตเป็นบรรณาธิการคนแรก ซึ่งยึดหลักในการทำหนังสือพิมพ์ชาวไทยว่า "ทำเพื่อประชาชน อยู่เพื่อประชาชน" แม้ว่าผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ฉบับนี้คือ พล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์ จะเป็นฝ่ายรัฐบาล หนังสือพิมพ์ชาวไทยก็ยึดถือความเป็นกลาง กล่าวตำหนิการทำงานของรัฐบาล จึงทำให้หนังสือพิมพ์ฉบับนี้พบอุปสรรคในการดำเนินงานมากพอสมควร มีการเปลี่ยนบรรณาธิการเจ้าของ จนในที่สุดต้องหยุดจำหน่ายหลายครั้ง ฉบับสุดท้ายออกเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ จำนวนพิมพ์เมื่อปี ๒๕๒๔ ประมาณ ๔๐,๐๐๐ ฉบับต่อวัน (โชติ มณีน้อย ๒๕๒๖)

หนังสือพิมพ์ชาวไทยเสนอเนื้อหาหลายประเภท เช่นข่าวพระราชกรณียกิจ ข่าวการเมือง ราชการ ข่าวในประเทศทั่วไป ข่าวต่างประเทศ ทรรศนะ บทความ รายงาน สังคม บันเทิง คณิตศาสตร์ ความรู้ทั่วไป คอลัมน์การศึกษา เศรษฐกิจและกีฬา เป็นต้น หน้าที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนคือหน้า ๖ มีเป็นประจำทุกวัน เว้นวันอาทิตย์

วัตถุประสงค์แท้จริงในการจัดทำหน้า ๖ ซึ่งเป็นหน้าที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับผู้อ่านที่เป็นเด็กและเยาวชนนั้นไม่อาจทราบได้ เนื่องจากหนังสือพิมพ์ฉบับนี้หยุดจำหน่ายไปนานแล้ว แต่จากการศึกษาเนื้อหาในหน้านี้แล้วพอที่จะสรุปวัตถุประสงค์ได้ว่า ต้องการให้ทั้งความรู้และความบันเทิง คอลัมน์ต่าง ๆ ในหน้านี้ ได้แก่ เกร็ดความรู้ บทความ สารคดี กลายเครียด และคอลัมน์มุมเด็กชาวไทย (อุภาคผนวก ก. หน้า ๑๒๗) ซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ผู้จัดทำหน้านี้เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน

ในการศึกษาครั้งนี้ไม่พบว่าหนังสือพิมพ์ชาวไทยมีเนื้อหาที่ให้โทษแก่ผู้อ่าน เด็กและเยาวชนสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ได้ทั้งฉบับ จึงเป็นที่น่าเสียดายที่หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ ต้องหยุดจำหน่ายไป

ตารางที่ ๑ ตารางสรุปลักษณะ และรูปแบบทั่วไปในการเสนอเนื้อหาสำหรับเด็กและเยาวชนของหนังสือพิมพ์รายวัน ๑๑ ชื่อฉบับ

ระหว่าง ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๖

หนังสือพิมพ์	วันที่เสนอหน้า สำหรับเด็กและ เยาวชนเป็นประจำ	ขนาดเนื้อที่ สำหรับเด็ก และเยาวชน	ลักษณะเนื้อหาฉบับ										ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๒๘) ยังคงเสนอหน้า สำหรับเด็กและ เยาวชน	
			ตอนปัญหา	ระบายสี วาดภาพ	การ์ตูน	นิทาน นิยาย	เกมสนุก	บทความ-สารคดี						
								วิทยาศาสตร์	สังคม- ศาสตร์	ศิลปะ- วัฒนธรรม	ภาษา	ความรู้ ทั่วไป		
มติชน	วันจันทร์ (ต่อมา เปลี่ยนวันเป็น วันอาทิตย์)	๒ หน้า	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
สยามรัฐ	วันเสาร์	๑ หน้า	-	*	*	*	-	*	*	*	-	*	*	*
แนวหน้า	วันอาทิตย์	๒ หน้า	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-
บ้านเมือง	ทุกวัน	๑ หน้า	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ไทยรัฐ	ทุกวัน	๑ หน้า	*	-	*	*	-	*	*	*	*	*	*	-
สายกลาง	ทุกวัน	๑ หน้า	-	-	-	*	*	-	*	*	*	*	*	*
เดลินิวส์	ทุกวัน เว้นวันอาทิตย์	๑ หน้า	*	*	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*
มหาชัย	ทุกวัน	๑ หน้า	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	หยุดจำหน่าย
เดลินิวส์	วันอาทิตย์	๒ หน้า	-	-	*	-	*	*	*	*	-	-	*	-
ชาวไทย	ทุกวัน	๑ หน้า	-	*	*	*	*	*	*	*	-	-	*	หยุดจำหน่าย

* มีเสนอ

- ไม่มีเสนอ

ปริมาณการเลือกเสนอเนื้อหาในหน้าสำหรับเด็กและเยาวชนของหนังสือพิมพ์รายวัน ๑๐ ชื่อฉบับ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน

เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้คือ การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านโภชนาการ ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ด้านสติปัญญาและความสามารถพื้นฐาน ด้านการเตรียมให้มืออาชีพ และด้านสังคมวัฒนธรรม จริยธรรมและการเมือง จากการจัดวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์รายวัน ๑๐ ชื่อฉบับ พบว่าในหน้าที่จัดสำหรับเด็กและเยาวชนของหนังสือพิมพ์รายวันทั้ง ๑๐ ชื่อฉบับ มีการเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนครบทุกด้าน เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่หนังสือพิมพ์ทั้ง ๑๐ ชื่อฉบับ เสนอบ่อยครั้งมากที่สุด คือ เนื้อหาด้านสติปัญญาและความสามารถ เฉลี่ยประมาณ ๔ ครั้งต่อฉบับ หนังสือพิมพ์มติชนเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีปริมาณความถี่ในการเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ เฉลี่ยต่อฉบับแล้วมากที่สุด คือ ในหน้าสำหรับเด็กและเยาวชนของหนังสือพิมพ์มติชน ๑ ฉบับ เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ ประมาณ ๑๑ ครั้ง

การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านโภชนาการ หนังสือพิมพ์รายวันที่มีการเสนอเนื้อหาด้านนี้มากที่สุด ได้แก่หนังสือพิมพ์มติชน คือเฉลี่ยประมาณฉบับละ ๑ ครั้ง รองลงมาคือหนังสือพิมพ์มหาชัย และสยามรัฐประมาณ ๒ ฉบับต่อครั้ง และหนังสือพิมพ์สายกลาง เป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่มีการเสนอเนื้อหาการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านโภชนาการน้อยที่สุด (ตารางที่ ๒)

การเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านโภชนาการที่พบในหน้าสำหรับเด็กและเยาวชนบ่อยครั้งที่สุด คือการให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารต่าง ๆ เช่นคุณค่าของอาหารประเภทผัก สนับสนุนให้เด็กรับประทานผักโดยอธิบายถึงประโยชน์ของผักและโทษของการไม่รับประทานผัก และรวมถึงการรับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่ เนื้อหาที่มีปริมาณรองลงมาได้แก่การให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อ เก็บถนอมอาหาร เช่นอาหารสดชนิดต่าง ๆ อาหารกระป๋อง การรู้จักเลือกบริโภคอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกาย วิธีการประกอบอาหาร โดยไม่ให้เสียคุณค่าทางโภชนาการ นอกจากนี้ยังมีการเสนอข่าวเกี่ยวกับโครงการ จัดบริการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนเด็กในแหล่งเสื่อมโทรมและเด็กที่อาศัยอยู่ในบริเวณสถานที่ก่อสร้างต่าง ๆ ด้วย

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงปริมาณเนื้อหาที่เสนอเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ ของหนังสือพิมพ์รายวัน ๑๐ ชื่อฉบับ

หนังสือพิมพ์	จำนวนฉบับ	เนื้อหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ									
		โภชนาการ		สุขภาพกาย สุขภาพจิต		สติปัญญา ความสามารถ		อาชีพ		สังคมวัฒนธรรม	
		ที่ศึกษา		ความถี่ในการ เสนอเนื้อหา		ความถี่ในการ เสนอเนื้อหา		ความถี่ในการ เสนอเนื้อหา		ความถี่ในการ เสนอเนื้อหา	
		รวม (ครั้ง)	เฉลี่ย ต่อฉบับ	รวม (ครั้ง)	เฉลี่ย ต่อฉบับ	รวม (ครั้ง)	เฉลี่ย ต่อฉบับ	รวม (ครั้ง)	เฉลี่ย ต่อฉบับ	รวม (ครั้ง)	เฉลี่ย ต่อฉบับ
มติชน	๕๒	๔๔	๐.๘๔๖	๑๒๐	๒.๓๐๘	๒๗๔	๕.๒๖๕	๓๔	๐.๖๕	๑๒๔	๒.๓๘๐
สยามรัฐ	๔๑	๒๑	๐.๕๑๒	๕๘	๑.๑๓๗	๑๙๗	๓.๘๖๓	๒๒	๐.๕๓๑	๕๒	๑.๒๖๔
แนวหน้า	๕๒	๑๓	๐.๒๕	๕๑	๐.๙๘๑	๒๓๑	๔.๔๔๒	๑๔	๐.๒๖๕	๖๕	๑.๒๕
บ้านเมือง	๕๖	๑๒	๐.๒๑๑	๒๓	๐.๔	๒๖๓	๔.๗๑๗	๑๓	๐.๒๘๓	๘๗	๑.๕๕๑
ไทยรัฐ	๕๖	๑๗	๐.๓๐๕	๓๔	๐.๖๐๗	๒๑๔	๔.๖๕๒	๓๘	๐.๖๖๖	๕๒	๒
สายกลาง	๕๖	๔	๐.๐๗๑	๗	๐.๑๒๖	๕๑	๑.๑๐๗	๒	๐.๐๓๖	๑๐	๐.๑๗๙
เดลินิวส์	๔๕	๑๐	๐.๒๒๒	๕๑	๑.๑๓๓	๒๒๕	๕.๐	๑๘	๐.๔	๖๔	๑.๔๒๒
มหาชัย	๕๖	๑๔	๐.๒๕๐	๓๕	๐.๖๒๖	๑๘๔	๓.๒๖๖	๒๑	๐.๓๗๖	๘๑	๑.๔๖๑
เดลินิวส์*	๗	๒	๐.๒๘๖	๒	๐.๒๘๖	๑๐	๑.๔๒๘	๑	๐.๑๔๓	๕	๐.๗๑๔
ชาวไทย*	๕	๑	๐.๒	๒	๐.๔	๗	๑.๔	๑	๐.๒	๒	๐.๔
รวม	๓๔๕	๑๔๘	๐.๓๗๕	๓๘๓	๑.๑๑๗	๑,๖๖๖	๔.๒๒๐	๑๗๔	๐.๕๐๑	๖๒๗	๑.๘๑๗

* จำนวนฉบับที่ศึกษามีจำนวนน้อย เนื่องจากหนังสือพิมพ์ทั้ง ๒ ฉบับ ได้หยุดเสนอหน้าสำหรับเด็กและเยาวชนในระหว่างเวลาที่ศึกษา

การพัฒนาเด็กและ เยาวชนด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต หนังสือพิมพ์รายวันที่มีการเสนอเนื้อหาทางด้านนี้มากที่สุดคือหนังสือพิมพ์มติชน เฉลี่ยประมาณ ๒ ครั้งต่อฉบับ รองลงมาคือหนังสือพิมพ์สยามรัฐ แนวหน้าและเดลินิวส์ คือประมาณ ๑ ครั้งต่อฉบับ หนังสือพิมพ์สายกลาง เป็นหนังสือพิมพ์ที่มีการเสนอเนื้อหาการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตน้อยที่สุด (ตาราง ๒)

การเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่พบมากที่สุดคือ การให้ความรู้เรื่องสุขศึกษา ได้แก่การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ การรักษาความสะอาด แต่ในระยะหลังพบว่า มีเนื้อหาที่อธิบายถึงอันตรายและโทษของยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้แล้ว เป็นเนื้อหาที่ให้ความรู้ในเรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การปลูกฝี ฉีดวัคซีน เรื่องโรคระบาดต่าง ๆ การใช้ยา เป็นต้น

การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านสติปัญญาและความสามารถพื้นฐาน หนังสือพิมพ์บ้านเมือง เป็นหนังสือพิมพ์ที่เสนอเนื้อหาในด้านนี้มากที่สุด คือประมาณฉบับละ ๖ ครั้ง หนังสือพิมพ์มติชนและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์มีปริมาณการเสนอเนื้อหาในด้านนี้ใกล้เคียงกัน คือประมาณฉบับละ ๕ ครั้ง รองลงมาคือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ แนวหน้าและมหาชัย หนังสือพิมพ์สายกลาง เป็นหนังสือพิมพ์ที่มีการเสนอเนื้อหาในเรื่องนี้น้อยที่สุด (ตารางที่ ๒)

เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านสติปัญญาและความสามารถพื้นฐานที่ปรากฏในหน้าสำหรับเด็กและเยาวชนบ่อยครั้งที่สุด ได้แก่เนื้อหาที่มีลักษณะให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ด้านวิชาการ ความรู้รอบตัว นอกจากนี้แล้ว การพัฒนาด้านสติปัญญาและความสามารถพื้นฐานมักจะเป็นลักษณะของเกม ฉีกทักษะ ฉีกสมองและความสามารถต่าง ๆ เช่นความช่างสังเกต การฝึกการใช้มือ ความจับใจ และความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ ส่วนเนื้อหาประเภทข่าวสารต่าง ๆ ที่พบในหน้าสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านสติปัญญาและความสามารถพื้นฐานนี้ ได้แก่ ข่าวสารการศึกษาต่าง ๆ เช่นการเปิดรับการฝึกอบรม การเข้าค่ายการเรียนต่อ การแนะนำให้ผู้อ่านที่เป็น เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ เช่นห้องสมุด วิทยุทัศน์ ฮ่องกงจำลอง ฯลฯ

การพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านการเตรียมให้มีอาชีพ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์มติชน เป็นหนังสือพิมพ์ที่มีปริมาณการเสนอเนื้อหาในด้านนี้มากที่สุด คือประมาณฉบับละ ๑ ครั้ง รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์มหาชัยและสยามรัฐประมาณ ๒ ฉบับต่อครั้ง หนังสือพิมพ์สายกลาง เป็นหนังสือพิมพ์ที่เสนอเนื้อหาในด้านนี้น้อยที่สุด (ตารางที่ ๒)

เนื้อหาด้านการเตรียมให้มีอาชีพที่พบมากที่สุดในหน้าสำหรับเด็กและเยาวชน ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่การแนะแนวอาชีพ การให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ สอนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการหางานการประกอบอาชีพสุจริต แนะนำบุคคลต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพต่าง ๆ อุปสรรคในการทำงาน แนวทางในการเลือกอาชีพ เช่นตามความสามารถของตนเอง ความต้องการของสังคม เป็นต้น

การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านสังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและการเมือง หนังสือพิมพ์มติชน เป็นหนังสือพิมพ์ที่เสนอเนื้อหาในด้านนี้มากที่สุด คือประมาณฉบับละ ๓ ครั้ง รองลงมาคือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ บ้านเมืองและสยามรัฐประมาณฉบับละ ๒ ครั้ง หนังสือพิมพ์สายกลางเสนอเนื้อหาทางด้านนี้น้อยที่สุด (ตารางที่ ๒)

เนื้อหาส่วนใหญ่ของการพัฒนาเด็กและเยาวชนทางด้านสังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและการเมืองนั้นพบว่า เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม เช่นให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในด้านสังคมและวัฒนธรรม การปรับตัวให้เข้ากับสังคม เช่นครอบครัวและโรงเรียน ทางด้านจริยธรรมส่วนใหญ่จะสอนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนาพุทธ ทางด้านการเมืองให้ความรู้ทางด้านระบอบประชาธิปไตย และการเลือกตั้ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าในหนังสือพิมพ์ทั้ง ๑๐ ฉบับ จะมีการเผยแพร่ความรู้ทางด้านศิลปะอย่างมาก เช่นความรู้เกี่ยวกับจิตรศิลป์ทุกประเภท

จากปริมาณการเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนของหนังสือพิมพ์รายวันทั้ง ๑๐ ชื่อฉบับนี้ อาจกล่าวได้ว่า หนังสือพิมพ์ทุกฉบับเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชน ความแตกต่างทางด้านปริมาณเนื้อหาหรือหน้านั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อที่ในการเสนอเนื้อหา หนังสือพิมพ์ฉบับใดที่มีเนื้อที่มากก็จะเสนอเนื้อหาได้มาก และหลายด้านมากกว่าหนังสือพิมพ์ที่มี

เนื้อที่น้อย และจากการวิเคราะห์เนื้อหาครั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าเนื้อหาที่ปรากฏในหน้าสำหรับเด็กและเยาวชนของหนังสือพิมพ์รายวันทั้ง ๑๐ ชื่อฉบับ ส่วนใหญ่มีเนื้อหาที่มุ่งสำหรับเด็กและเยาวชนในเมืองมากกว่าชนบท สังเกตได้จากเนื้อหาของข่าวสารต่าง ๆ มักจะเสนอให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของสังคม เด็กและเยาวชนในเมืองเป็นส่วนใหญ่ และนอกจากนี้พบว่าหนังสือพิมพ์รายวันทุกชื่อฉบับ มองข้ามความสำคัญของเด็กและเยาวชนกลุ่มอื่น เช่นกลุ่มคนพิการ เนื่องจากไม่พบว่าหนังสือพิมพ์ฉบับใดมีเนื้อหาที่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในกลุ่มนี้เลย

บทบาทของหนังสือพิมพ์รายวันในการปลูกฝังและสร้างเสริมค่านิยมที่ดีแก่เด็กและเยาวชน

ในการศึกษาถึงบทบาทของหนังสือพิมพ์รายวันในเรื่องการปลูกฝังและสร้างเสริมค่านิยมที่ดีแก่เด็กและเยาวชนนี้ พบว่า จากจำนวนหนังสือพิมพ์รายวัน ๑๐ ชื่อฉบับ มีหนังสือพิมพ์รายวัน ๖ ชื่อฉบับ คือมติชน สยามรัฐ แนวหน้า บ้านเมือง ไทยรัฐและมหาชัยเท่านั้นที่มีการเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับค่านิยมที่พึงประสงค์ครบทุกเรื่อง คือในเรื่องความประหยัด ความขยันหมั่นเพียร ความมีสติและปัญญา การพึ่งตนเอง ความรับผิดชอบ ความสามัคคี การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ความมีวินัยและความรักชาติ ส่วนหนังสือพิมพ์อีก ๔ ชื่อฉบับ ได้แก่ สายกลาง มีการเสนอเนื้อหาเฉพาะ เรื่องความประหยัด ความมีสติและปัญญา การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และความรักชาติ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์มีการเสนอเนื้อหาเฉพาะเรื่องความมีสติและปัญญา การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และความรักชาติ ส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ไม่พบว่ามี การเสนอเนื้อหาในเรื่องความรับผิดชอบ ความมีวินัยและความรักชาติและหนังสือพิมพ์ข่าวไทยไม่พบว่ามี การเสนอเนื้อหาในเรื่องการพึ่งตนเอง และความรักชาติ (ตารางที่ ๓)

การเสนอเนื้อหาในเรื่องความประหยัด พบว่าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์มีการเสนอเนื้อหาทางด้านนี้เฉลี่ยต่อฉบับมากที่สุด คือฉบับละ ๑ ครั้ง รองลงมาคือหนังสือพิมพ์มติชนและบ้านเมือง เนื้อหาเกี่ยวกับค่านิยมในเรื่องการประหยัดที่พบมากที่สุด คือการสอนให้รู้จักนับว่าสตูดที่มีอยู่มาใช้ให้เป็นประโยชน์ เช่นการทำของเล่นเอง การออมทรัพย์ การใช้ของให้ได้ประโยชน์เต็มที่ เป็นต้น

ตารางที่ ๓ ตารางแสดงปริมาณเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคำนิยามในด้านต่าง ๆ ของหนังสือพิมพ์รายวัน ๑๐ ชื่อฉบับ

หนังสือพิมพ์	จำนวนฉบับ	เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคำนิยามในด้านต่าง ๆ																	
		ประเภท		ขัณพจน์ เพียร		ความมีสติปัญญา		พึ่งตนเอง		ความรับผิดชอบ		สามัคคี		คุณธรรมจริยธรรม		ความมีวินัย		ความรักชาติ	
		ความดีในการเสนอเนื้อหา		ความดีในการเสนอเนื้อหา		ความดีในการเสนอเนื้อหา		ความดีในการเสนอเนื้อหา		ความดีในการเสนอเนื้อหา		ความดีในการเสนอเนื้อหา		ความดีในการเสนอเนื้อหา		ความดีในการเสนอเนื้อหา		ความดีในการเสนอเนื้อหา	
		รวม (ครั้ง)	เฉลี่ยต่อฉบับ	รวม (ครั้ง)	เฉลี่ยต่อฉบับ	รวม (ครั้ง)	เฉลี่ยต่อฉบับ	รวม (ครั้ง)	เฉลี่ยต่อฉบับ	รวม (ครั้ง)	เฉลี่ยต่อฉบับ	รวม (ครั้ง)	เฉลี่ยต่อฉบับ	รวม (ครั้ง)	เฉลี่ยต่อฉบับ	รวม (ครั้ง)	เฉลี่ยต่อฉบับ	รวม (ครั้ง)	เฉลี่ยต่อฉบับ
มติชน	๕๒	๑๗	๐.๓๒๗	๔๔	๐.๘๔๖	๗๕	๑.๔๔๒	๑๗	๐.๓๒๖	๑๔	๐.๒๘๘	๑๔	๐.๒๖๙	๔๘	๐.๙๒๓	๑๙	๐.๓๖๕	๓๐	๐.๕๗๖
สยามรัฐ	๕๑	๑๐	๐.๑๙๖	๑๗	๐.๓๓๓	๖๒	๑.๒๑๖	๔	๐.๐๗๖	๑๔	๐.๒๗๓	๒๑	๐.๔๑๒	๓๗	๐.๗๒๕	๒๒	๐.๔๓๑	๒๕	๐.๔๙๐
แนวหน้า	๕๒	๗	๐.๑๓๕	๒๔	๐.๔๕๘	๘๓	๑.๕๙๖	๒๑	๐.๔๐๓	๒๐	๐.๓๘๔	๒๗	๐.๕๑๙	๓๒	๐.๖๑๕	๑๗	๐.๓๒๗	๑๘	๐.๓๔๖
บ้านเมือง	๔๖	๑๔	๐.๓๐๔	๒๓	๐.๕	๗๖	๑.๖๕๒	๒๕	๐.๕๔๓	๑๗	๐.๓๖๙	๑๔	๐.๓๐๓	๖๙	๑.๕	๓	๐.๐๖๕	๒๕	๐.๕๒๓
ไทยรัฐ	๔๖	๗	๐.๑๕๒	๔๑	๐.๘๘๑	๖๙	๑.๕	๓๑	๐.๖๗๔	๓๑	๐.๖๗๔	๑๑	๐.๒๓๙	๑๔	๐.๓๐๔	๑๔	๐.๓๐๖	๑๑	๐.๒๓๙
สายกลาง	๔๖	๒	๐.๐๔๓	-	-	๒๒	๐.๔๗๘	-	-	-	-	-	-	๑๑	๐.๒๓๙	-	-	๓	๐.๐๖๕
เดลินิวส์	๔๕	-	-	-	-	๒๗	๐.๖	-	-	-	-	-	-	๑๓	๐.๒๘๘	-	-	๒๑	๐.๔๖๖
มหาชัย	๔๖	๑๑	๐.๒๓๙	๑๔	๐.๓๐๓	๕๔	๑.๑๗๔	๑๑	๐.๒๓๙	๔	๐.๐๘๗	๑๔	๐.๓๐๓	๒๕	๐.๕๒๓	๘	๐.๑๗๓	๑๒	๐.๒๖๑
เดลินิวส์*	๗	๗	๑	๒	๐.๒๘๖	๗	๑	๗	๑	-	-	๓	๐.๔๒๘	๑	๐.๑๔๓	-	-	-	-
ชาวไทย*	๔	๑	๐.๒๕	๑	๐.๒๕	๒	๐.๕	-	-	๑	๐.๒๕	๑	๐.๒๕	๒	๐.๕	๑	๐.๒๕	-	-
รวม	๓๙๕	๓๖	๐.๑๕๒	๑๗๖	๐.๔๔๖	๕๑๗	๑.๐๕๖	๑๒๑	๐.๓๐๖	๑๐๗	๐.๒๗๑	๒๑๔	๐.๕๔๒	๒๕๑	๐.๖๓๕	๘๕	๐.๒๑๕	๑๔๓	๐.๓๖๒

* จำนวนฉบับที่ศึกษามีจำนวนน้อย เนื่องจากหนังสือพิมพ์ทั้ง ๒ ฉบับ โค้ดทุกเสนอ

หน้าสำหรับ เด็กและเยาวชนในระหว่างเวลาการศึกษา

การเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับคำนิยามเรื่องความขยันหมั่นเพียร พบว่า หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีการเสนอเนื้อหาในเรื่องนี้มากที่สุด ใกล้เคียงกับหนังสือพิมพ์มติชน คือประมาณฉบับละ ๑ ครั้ง รองลงมาได้แก่หนังสือพิมพ์แนวหน้า เนื้อหาเกี่ยวกับคำนิยามเรื่องความขยันหมั่นเพียรที่พบบ่อยครั้งที่สุด ได้แก่ การสอนให้ผู้อ่านที่เป็นเด็กและเยาวชนตั้งใจเรียน ขยันทำการบ้าน ท่องหนังสือ พยายามทำความเข้าใจกับวิชาเรียนยาก ๆ ด้วยตนเอง กระตือรือร้นหรือค้นหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้มักจะมีการแนะนำหรือเล่าประวัติบุคคลต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จเช่นในด้านการเรียน การทำงาน อันเนื่องมาจากมีความขยันหมั่นเพียร ความมานะพยายาม เพื่อชี้ให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่านที่เป็นเด็กและเยาวชน

การเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับคำนิยามเรื่องความมีสติและปัญญา พบว่ามีในหนังสือพิมพ์บ้านเมืองมากที่สุด รองลงมาได้แก่หนังสือพิมพ์แนวหน้าและไทยรัฐ เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่พบเป็นประจำได้แก่ เนื้อหาที่ฝึกให้รู้จักใช้สติปัญญาความสามารถที่มีอยู่ให้เต็มที่ การรู้จักใช้วิจารณญาณ รู้เหตุผลเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง เช่น การรู้จักตัดสินใจว่าควรจะทำปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไร ควรจะปฏิบัติตนเองอย่างไร รวมทั้งการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม

การเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับคำนิยามเรื่องการทำดีของตัวเอง พบว่ามีในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์มากที่สุด รองลงมาได้แก่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เนื้อหาในเรื่องนี้ที่พบมากที่สุดได้แก่ เนื้อหาที่มีลักษณะปลุกฝังให้เกิดความรู้สึกเชื่อมั่นในตนเองว่ามีความสามารถในการที่จะกระทำการต่าง ๆ สำเร็จได้ด้วยตนเองแทนการคิดพึ่งพาผู้อื่น รู้จักกล้าทำกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม

การเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับคำนิยามเรื่องความรับผิดชอบ ปรากฏในหน้าสำหรับเด็กและเยาวชนของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์มากที่สุด เนื้อหาในเรื่องนี้ที่พบเป็นประจำ ได้แก่ เนื้อหาที่ปลุกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่การงานให้บรรลุความสำเร็จ รู้จักยอมรับผลจากการกระทำไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสีย รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อครอบครัวและสังคม

หนังสือพิมพ์ที่มีการเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับคำนิยามเรื่องความสามัคคีมากที่สุด คือ หนังสือพิมพ์แนวหน้า รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ บ้านเมืองและสยามรัฐ เนื้อหา

ในเรื่องนี้ที่พบเป็นประจำได้แก่ เนื้อหาที่มีลักษณะส่งเสริมให้เกิดความพร้อมเพียง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการปฏิบัติหน้าที่การงาน ความร่วมมือร่วมใจกันรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม เช่นร่วมมือร่วมใจกันรักษาความสะอาด เป็นต้น

หนังสือพิมพ์ที่มีการเสนอเนื้อหาในเรื่องการยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมมากที่สุด ได้แก่หนังสือพิมพ์บ้านเมือง คือประมาณฉบับละ ๑-๒ ครั้ง เนื้อหาในเรื่องนี้ที่พบเป็นประจำมักจะเป็นการให้ความรู้ทางด้านพุทธศาสนา การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา คำนิยมในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมนี้พบว่าปรากฏในหนังสือพิมพ์ทุกชื่อฉบับ อาจกล่าวได้ว่ามีการเสนอเนื้อหาในเรื่องนี้ทุก ๆ ฉบับเป็นประจำ

การเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับคำนิยม เรื่องความมีวินัย พบว่าปรากฏในหนังสือพิมพ์สยามรัฐมากที่สุด เนื้อหาในเรื่องนี้ได้แก่ การสอนให้ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบแบบแผน ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

คำนิยมในเรื่องความรักชาติปรากฏในหนังสือพิมพ์มติชนมากที่สุด คำนิยมในเรื่องนี้ที่พบเป็นประจำได้แก่ การสร้างความสำนึกและความภูมิใจในความเป็นไทย ความรักเกียรติและหวงแหนประเทศชาติ ให้ความรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์และความเป็นไทย เช่นศิลปวัฒนธรรม วัตถุ บุคคลที่มีคุณค่าและความสำคัญต่อประเทศชาติ

ผลจากการวิเคราะห์เนื้อหาในเรื่องการปลูกฝังและสร้างเสริมคำนิยมที่ดีแก่เด็กและเยาวชนในหน้าสำหรับเด็กและเยาวชนของหนังสือพิมพ์รายวันทั้ง ๑๐ ชื่อฉบับ นี้แสดงให้เห็นว่าหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่เข้ามามีบทบาทในการเผยแพร่คำนิยมที่เด็กและเยาวชนควรจะได้รับ การปลูกฝัง เพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไปในอนาคต อาจเป็นไปได้ที่หนังสือพิมพ์ปัจจุบันยอมรับว่าการถ่ายทอดเผยแพร่คำนิยมที่พึงประสงค์นี้เป็นหน้าที่หนึ่งของหนังสือพิมพ์ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนประเภทหนึ่ง นอกจากนี้แล้วในการวิจัยครั้งนี้ปรากฏว่า ในหน้าสำหรับเด็กและเยาวชน มีการเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับคำนิยมที่ไม่พึงประสงค์น้อยมาก ลักษณะคำนิยมที่ไม่พึงประสงค์เท่าที่พบได้แก่ การโฆษณาชักจูงให้ผู้อ่าน เกิดคำนิยมใน ชุมุ่ เฝือกที่ไม่เป็นประโยชน์ เช่นขนมที่ไม่มีคุณค่าทางอาหาร เพื่อแลกกับของเล่นที่ไม่มีคุณภาพ

การที่หนังสือพิมพ์รายวันมีความระมัดระวังในการจัดทำหน้าสำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าพบความบกพร่องน้อยมากนี้ แสดงให้เห็นว่าหนังสือพิมพ์ปัจจุบันตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี

การใช้ภาษาในหน้าสำหรับเด็กและเยาวชน

ภาษาที่ใช้ในหน้าสำหรับเด็กและเยาวชนของหนังสือพิมพ์รายวันทั้ง ๑๐ ชื่อฉบับ พบว่ามีลักษณะสำคัญที่น่าสนใจ ๓ ประการคือ

๑. ภาษาที่ใช้มักจะเป็นภาษาที่มีลักษณะง่าย เช่น ใช้ศัพท์ธรรมดาที่ใช้กันเป็นประจำ ไม่ใช้ภาษาสูงแล่งหรือศัพท์สูง ๆ การเปรียบเทียบสำนวนโวหารไม่ลึกซึ้งหรือเข้าใจยาก เพื่อให้ผู้อ่านรู้สึกว่าเป็นวิชาการหรือยากที่จะเข้าใจ

๒. นิยมใช้ภาษาพูด มีการผันวรรณยุกต์ตามสำเนียงพูด บางครั้งทำให้ภาษาริบติว เช่น นำรัก เป็นนำร่าก นอกจากนี้มักจะลงท้ายประโยคด้วย "นะคะ" ฯลฯ ที่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังสนทนากับผู้เขียนมิใช่กำลังอ่านอยู่ อาจจะมีคามมุ่งหมายที่จะให้ผู้อ่านที่เป็นเด็กและเยาวชนเกิดความรู้สึกเพลิดเพลินสนุกสนาน

๓. ใช้ประโยคสั้น ๆ ข้อความกะทัดรัด เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ประโยคยาว ๆ ซ้อนกัน หรือประโยคคววนเข้าใจยาก เช่น ไม่ใช้ประโยคปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ โดยการทำให้เป็นประโยคบอกเล่า ซึ่งไม่ทำให้ผู้อ่านเกิดความสับสนหรือเข้าใจความหมายผิดพลาด

ในการศึกษาถึงลักษณะการใช้ภาษาในครั้งนี้ พบความบกพร่องทางด้านการใช้ภาษาหรือการใช้ภาษาที่มีลักษณะไม่เหมาะสมน้อยมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้ที่จัดทำหน้าสำหรับเด็กและเยาวชน เข้าใจดีว่าผู้อ่านเป็นเด็กและเยาวชน จำเป็นที่จะต้องสื่อความหมายด้วยภาษาที่ง่าย กะทัดรัด ดังนั้น ความผิดพลาดจึงเกิดขึ้นน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นความผิดพลาดทางด้านตัวสะกด การใช้คำทับศัพท์ต่างประเทศ และการใช้ภาษาสองแง่สองมุมพบแต่ในหนังสือพิมพ์มหาชัยเท่านั้น ไม่พบการใช้คำผิดความหมายและคำเสียดสีหมิ่นประมาทแต่อย่างใด

ตารางที่ ๕ ตารางแสดงปริมาณการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมในหน้าสำหรับเด็กและเยาวชน

หนังสือพิมพ์	จำนวน ฉบับ	ความถี่ในการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม									
		ภาษาสองแง่สองมุม		การใช้คำผิดความหมาย		การสะกดผิดพลาต		คำ เสียดสีหมิ่นประมาท		ศัพท์-สำนวนต่างประเทศ	
		รวมครั้ง	เฉลี่ยต่อ ฉบับ	รวมครั้ง	เฉลี่ยต่อ ฉบับ	รวมครั้ง	เฉลี่ยต่อ ฉบับ	รวม ครั้ง	เฉลี่ยต่อ ฉบับ	รวม ครั้ง	เฉลี่ยต่อ ฉบับ
มติชน	๕๒									๗	๐.๑๓๕
สยามรัฐ	๕๑									๔	๐.๐๗๘
แนวหน้า	๕๒					๘	๐.๑๕๔			๕	๐.๙๖
บ้านเมือง	๕๖					๓	๐.๐๖๕				
ไทยรัฐ	๕๖					๔	๐.๐๘๗			๓	๐.๐๖๕
สายกลาง	๕๖					๑	๐.๐๒๑			๑	๐.๐๒๑
เดลินิวส์	๕๕					๑					
มหาชัย	๕๖	๕	๐.๑๐๕							๑	๐.๐๒๑
เดลินิวส์*	๗					๑	๐.๑๔๓				
ชาวไทย*	๔										
รวม	๓๙๕					๑๗	๐.๐๔๓			๒๑	๐.๐๕๓

* จำนวนฉบับที่ศึกษามีจำนวนน้อย เนื่องจากหนังสือพิมพ์ทั้ง ๒ ฉบับ ได้หยุดเสนอหน้าสำหรับเด็กและเยาวชนในระหว่างเวลาที่ศึกษา

หนังสือพิมพ์ที่ชนมีการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมในเรื่องการใช้คำทับศัพท์มากกว่าหนังสือพิมพ์ฉบับอื่น เท่าที่พบในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่

แทบลอยค้	แทนที่จะใช้คำว่า	หนังสือพิมพ์ขนาดเล็กหรือขนาดครึ่งหนึ่งของขนาดมาตรฐาน
ฟรี	แทนที่จะใช้คำว่า	โดยไม่คิดมูลค่า
เทอม	แทนที่จะใช้คำว่า	ภาคการศึกษา
WHO	แทนที่จะใช้คำว่า	ใคร
WHY	แทนที่จะใช้คำว่า	ทำไม
WHAT	แทนที่จะใช้คำว่า	อะไร
HOW	แทนที่จะใช้คำว่า	อย่างไร

ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐพบคำทับศัพท์ดังนี้คือ

ฟรี	แทนที่จะใช้คำว่า	โดยไม่คิดมูลค่า
เชียร์	แทนที่จะใช้คำว่า	สนับสนุน ให้กำลังใจ
ไอ เตีย	แทนที่จะใช้คำว่า	ความคิด
เทอม	แทนที่จะใช้คำว่า	ภาคการศึกษา

ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าพบความบกพร่องในการใช้ภาษา ๒ ประการคือ การสะกดการันต์ผิดพลาด และคำทับศัพท์-สำนวนต่างประเทศดังนี้คือ

สร้างสรรค์	สะกด เป็น	สร้างสรรค์
พอแล้ว	สะกด เป็น	พอแล้ว
เก่งที่สุด	สะกด เป็น	เก่งที่สุด
ขวบหนึ่ง	สะกด เป็น	ขวบหนึ่ง
สวัสดิ์	สะกด เป็น	สวัสดิ์
มัน	สะกด เป็น	มันส์
ตื่น เต็น	สะกด เป็น	ตื่น เตล
สัง เกต	สะกด เป็น	สัง เกตุ

การสะกดผิดพลาดของหนังสือพิมพ์แนวหน้าส่วนใหญ่เป็นการสะกดผิดอย่างจงใจ เพื่อให้สะดุดตาผู้อ่าน ซึ่งเป็นสิ่งที่หนังสือพิมพ์ไม่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง คำทับศัพท์และสำนวนต่างประเทศเท่าที่พบได้แก่

อิงลิชฟอร์ทิม	แทนที่จะใช้	ภาษาอังกฤษพาสนุก
เชียร์	แทนที่จะใช้	สนับสนุน ให้กำลังใจ
ทิม	แทนที่จะใช้	กลุ่ม หมู่คณะ
ทอม	แทนที่จะใช้	ภาคการศึกษา
แสดมภ์	แทนที่จะใช้	ดวงตราไปรษณียากร

หนังสือพิมพ์บ้านเมืองมีความผิดพลาดทางด้านตัวสะกดบ้างเล็กน้อย เข้าใจว่าเป็นเพราะพิสูจน์อักษรผิดพลาดได้แก่

ถูกล่า	พิมพ์ เป็น	ถูกลง
เป็น	พิมพ์ เป็น	เป่น
อุบัติ เหตุ	พิมพ์ เป็น	อุบัติ เหตุ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีความผิดพลาดทางด้านการสะกดการันต์ และคำทับศัพท์ต่างประเทศ ดังนี้

ตื่น เต็ม	สะกด เป็น	ตื่น เต็มล์
มัน	สะกด เป็น	มันส์
มหัศจรรย์	สะกด เป็น	มหัศจรร
กลุ่ม	สะกด เป็น	กล่ม
สต็อพ	แทนที่จะใช้คำว่า	หยุด
โนเวย์	แทนที่จะใช้คำว่า	ไม่มีทาง
ชัวร์	แทนที่จะใช้คำว่า	แน่ใจ

หนังสือพิมพ์สายกลางพบความผิดพลาดในการใช้ภาษาเพียง ๒ คำ คือ

ทลาย	สะกด เป็น	ทะลาย
มู้ดดี	แทนที่จะใช้คำว่า	อารมณ์ไม่ดี

หนังสือพิมพ์หาซัพพบว่ามีการใช้คำที่ไม่เหมาะสมอย่างมากในหน้าสำหรับเด็กและ
เยาวชน เช่นคำหยาบ คำสองแง่สองง่าม เท่าที่พบส่วนใหญ่อยู่ในนิยายภาพที่ปัง เอิญ
มาอยู่ในหน้าสำหรับเด็กและเยาวชนในบางวัน คือ คำ จัญไร ฎ-มึง เสียว ตัวเกร็ง
เสือก นอกจากนี้พบศัพท์ต่างประเทศ โอเค แทนที่จะใช้คำว่าตกลง

ในหนังสือพิมพ์เคลนิวส์พบว่า มีการสะกดผิด๑ ครั้ง คือคำว่า ตะแบงมาน สะกดเป็น
ตะเบ็งมาร ส่วนในหนังสือพิมพ์เคลนิวส์เรอร์และชาวไทยไม่พบว่ามีการใช้ภาษาผิดพลาด

สาเหตุที่พบการใช้คำศัพท์และสำนวนต่างประเทศในหน้าสำหรับเด็กมากเป็นเพราะ
คำเหล่านี้ได้ถูกนำมาใช้ในภาษาไทยเป็นเวลานาน จนเป็นความเคยชิน และเป็นศัพท์ที่
เข้าใจกันโดยทั่วไป นอกจากนี้อาจเป็นเพราะคำภาษาไทยยาวเกินไปไม่สะดวกที่จะใช้ เช่น
แอสตัมป์-ดวงตราไปรษณียากร เป็นต้น

การสะกดผิดส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะการจงใจ แต่ในบางครั้งอาจเกิดจากความไม่รู้
ก็เป็นได้ เช่นสร้างสรรค์ -สร้างสรร และสังเกต-สังเกต

การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาในหน้าสำหรับเด็กและเยาวชนของ
หนังสือพิมพ์ทั้ง ๑๐ ชื่อฉบับ อาจกล่าวได้ว่ามีความผิดพลาดไม่มากนัก แสดงว่าหนังสือพิมพ์
ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการใช้ภาษากับผู้อ่านที่เป็นเด็กและเยาวชนมากพอสมควร

ลักษณะแนวโน้มในการเสนอเนื้อหาประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

เมื่อทราบถึงลักษณะและปริมาณในการเสนอเนื้อหาประเภทต่าง ๆ ของหนังสือพิมพ์
รายวันแต่ละชื่อฉบับแล้ว อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ การศึกษาถึงแนวโน้มในการเสนอเนื้อหา
แต่ละประเภทที่ปรากฏในหน้าสำหรับเด็กและเยาวชนของหนังสือพิมพ์แต่ละชื่อฉบับว่ามีความ
คล้ายคลึงหรือแตกต่างกันอย่างไร หนังสือพิมพ์แต่ละชื่อฉบับอาจให้ความสำคัญในการเสนอ
เนื้อหาแต่ละประเภทไม่เท่ากัน การศึกษาถึงแนวโน้มในการเสนอเนื้อหาหรือให้ความสำคัญ
แก่เนื้อหาของหนังสือพิมพ์ทั้ง ๑๐ ฉบับ จะช่วยให้มองเห็นภาพรวมของเนื้อหาทั้งหมดได้ชัดเจนขึ้น

การจัดอันดับความถี่ เนื้อหาแต่ละประเภทจะสามารถบอกได้ถึงความสำคัญของเนื้อหาประเภทนั้น ๆ ได้ เนื้อหาประเภทใดมีความถี่สูงสุดก็อาจกล่าวได้ว่าเนื้อหาประเภทนั้นจัดอันดับได้ว่าสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง เมื่อสังเกตการจัดอันดับความถี่เนื้อหาที่เสนอเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ ของหนังสือพิมพ์รายวันทั้ง ๑๐ ชื่อฉบับ (ตารางที่ ๔) จะพบว่า หนังสือพิมพ์รายวันทั้ง ๑๐ ชื่อฉบับมีแนวโน้มในการให้ความสำคัญแก่เนื้อหาโดยการจัดอันดับคล้ายคลึงกัน นั่นคือทุกชื่อฉบับเห็นว่าการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านสติปัญญาและความสามารถพื้นฐานสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือด้านสังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและการเมือง ส่วนอันดับสามคือ ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต อันดับสี่คือด้านโภชนาการและอันดับสุดท้ายคือการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านการเตรียมให้มีอาชีพ

ความคล้ายคลึงกันในการให้ความสำคัญแก่เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนของหนังสือพิมพ์รายวันทั้ง ๑๐ ชื่อฉบับนี้ อาจเป็นเพราะหนังสือพิมพ์แทบทุกชื่อฉบับ มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำหน้าสำหรับเด็กและเยาวชนคล้ายคลึงกัน คือต้องการให้ความรู้ พัฒนาสติปัญญาและความสามารถของผู้อ่านที่เป็น เด็กและเยาวชน ดังนั้น หนังสือพิมพ์ทุกชื่อฉบับจึงมีแนวโน้มในการเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนแต่ละด้านใกล้เคียงกันมาก

แนวโน้มในการเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับค่านิยมในด้านต่าง ๆ ของหนังสือพิมพ์รายวันทั้ง ๑๐ ชื่อฉบับ พบว่าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับมีแนวโน้มคล้ายคลึงกันในการให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับค่านิยมเกี่ยวกับความมีสติและปัญญา หนังสือพิมพ์จำนวน ๖ ชื่อฉบับ เน้นหนักค่านิยม เรื่องการยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมสำคัญเป็นอันดับสอง ส่วนอันดับอื่น ๆ นั้น อาจกล่าวได้ว่าค่านิยมเรื่องความรักชาติ การพึ่งตนเอง และความขยันหมั่นเพียรนั้น จัดเป็นอันดับสาม อันดับสี่ได้แก่ค่านิยมเรื่องความสามัคคี ความรับผิดชอบและความมีวินัย ส่วนค่านิยม เรื่องการประหยัด จัดว่าสำคัญเป็นอันดับห้า (ตารางที่ ๖)

เมื่อสังเกตการเรียงลำดับความสำคัญของค่านิยมด้านต่าง ๆ โดยพิจารณาจากความถี่ในการนำเสนอจากตารางที่ ๔ จะพบว่า หนังสือพิมพ์แทบทุกชื่อฉบับค่อนข้างจะแตกต่างกันมาก ซึ่งอาจเป็น เพราะมีความหลากหลายในการเสนอเนื้อหาในหน้าสำหรับเด็กและเยาวชน ความแตกต่างในการจัดคอลัมน์และเนื้อหามีผลอย่างมากในการเสนอเนื้อหา แต่อย่างไรก็ดีความสำคัญในอันดับต้น ๆ กลับมีความใกล้เคียงกันมาก

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการจัดอันดับความถี่เนื้อหาที่เสนอเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ ของหนังสือพิมพ์รายวัน ๑๐ ชื่อฉบับ

หนังสือพิมพ์	ความถี่ของการเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ									
	โภชนาการ		สุขภาพกาย สุขภาพจิต		สติปัญญา ความสามารถ		อาชีพ		สังคมวัฒนธรรม	
	เฉลี่ยต่อ ฉบับ (ครั้ง)	อันดับ	เฉลี่ยต่อ ฉบับ (ครั้ง)	อันดับ	เฉลี่ยต่อ ฉบับ (ครั้ง)	อันดับ	เฉลี่ยต่อ ฉบับ (ครั้ง)	อันดับ	เฉลี่ยต่อ ฉบับ (ครั้ง)	อันดับ
มติชน	๐.๔๔๒	๔	๒.๓๐๘	๓	๕.๓๖๕	๑	๐.๗๕	๕	๒.๔๘๐	๒
สยามรัฐ	๐.๔๑๒	๕	๑.๑๓๗	๓	๓.๘๖๓	๑	๐.๔๓๑	๕	๑.๘๐๓	๒
แนวหน้า	๐.๒๕	๕	๐.๔๘๑	๓	๔.๔๔๒	๑	๐.๓๖๕	๕	๑.๒๕	๒
บ้านเมือง	๐.๒๖๑	๕	๐.๕	๓	๕.๗๑๗	๑	๐.๒๘๓	๕	๑.๘๔๑	๒
ไทยรัฐ	๐.๓๖๘	๕	๐.๗๓๘	๔	๔.๖๕๒	๑	๐.๘๒๖	๓	๒	๒
สายกลาง	๐.๐๘๗	๕	๐.๑๕๒	๓	๑.๑๐๘	๑	๐.๐๔๓	๕	๐.๒๑๗	๒
เดลินิวส์	๐.๒๒๒	๕	๑.๑๓๓	๓	๕.๐	๑	๐.๕	๕	๑.๕๒๒	๒
มหาชัย	๐.๔๑๓	๕	๐.๗๖๑	๓	๔.๑๐๘	๑	๐.๔๕๗	๕	๑.๗๖๑	๒
เดลินิวส์	๐.๒๘๖	๓	๐.๒๘๖	๓	๑.๕๒๘	๑	๐.๑๔๓	๕	๐.๗๑๔	๒
ชาวไทย	๐.๒๕	๓	๐.๒๕	๓	๑.๗๕	๑	๐.๒๕	๓	๐.๕	๒
รวม	๐.๓๗๕	๔.๔	๐.๘๗	๓.๑	๔.๒๒๐	๑	๐.๔๔๑	๔.๑	๑.๕๘๗	๒



ตารางที่ ๖ ตารางแสดงการจัดอันดับความถี่ของเนื้อหาที่เสนอเกี่ยวกับคำนิยมในด้านต่าง ๆ ของหนังสือพิมพ์รายวัน ๑๐ ชื่อฉบับ

หนังสือพิมพ์	ความถี่ที่เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับคำนิยมในด้านต่าง ๆ																	
	ประเภท		ขียนหมิ่นเพียร		ความมีสติปัญญา		พึ่งตนเอง		ความรับผิดชอบ		สามัคคี		คุณธรรมจริยธรรม		ความมีวินัย		ความรักชาติ	
	เฉลี่ยต่อฉบับ (ครั้ง)	อันดับ	เฉลี่ยต่อฉบับ (ครั้ง)	อันดับ	เฉลี่ยต่อฉบับ (ครั้ง)	อันดับ	เฉลี่ยต่อฉบับ (ครั้ง)	อันดับ	เฉลี่ยต่อฉบับ (ครั้ง)	อันดับ	เฉลี่ยต่อฉบับ (ครั้ง)	อันดับ	เฉลี่ยต่อฉบับ (ครั้ง)	อันดับ	เฉลี่ยต่อฉบับ (ครั้ง)	อันดับ	เฉลี่ยต่อฉบับ (ครั้ง)	อันดับ
มติชน	๐.๓๒๗	๖	๐.๔๔๖	๓	๑.๔๔๒	๑	๐.๓๒๖	๗	๐.๒๘๘	๘	๐.๒๖๔	๙	๐.๙๒๓	๒	๐.๓๖๔	๕	๐.๕๗๖	๔
สยามรัฐ	๐.๑๙๖	๘	๐.๓๓๓	๗	๑.๒๑๖	๑	๐.๑๗๖	๙	๐.๓๗๓	๖	๐.๔๑๒	๕	๐.๗๒๕	๒	๐.๔๑๓	๕	๐.๔๗๐	๓
แนวหน้า	๑.๑๓๕	๔	๐.๕๕๘	๓	๑.๕๔๖	๑	๐.๔๐๓	๕	๐.๓๘๔	๖	๐.๕๑๔	๔	๐.๖๑๕	๒	๐.๓๒๗	๘	๐.๓๕๖	๗
บ้านเมือง	๐.๓๐๔	๘	๐.๕	๕	๑.๖๕๒	๑	๐.๕๕๓	๓	๐.๓๖๔	๗	๐.๕๑๓	๖	๑.๕	๒	๐.๐๖๔	๙	๐.๕๒๓	๕
ไทยรัฐ	๐.๑๕๒	๙	๐.๔๘๑	๒	๑.๕	๑	๐.๖๗๔	๓	๐.๖๗๔	๓	๐.๒๓๔	๗	๐.๓๐๔	๖	๐.๓๒๖	๕	๐.๒๓๔	๗
สายกลาง	๐.๐๔๓	๙	-	-	๐.๔๗๑	๑	-	-	-	-	-	-	๐.๒๓๔	๒	-	-	๐.๐๖๔	๓
เดลินิวส์	-	-	-	-	๐.๖	๑	-	-	-	-	-	-	๐.๒๘๘	๓	-	-	๐.๕๖๖	๒
มหาชัย	๐.๒๓๔	๖	๐.๔๑๔	๓	๑.๑๗๔	๑	๐.๒๓๔	๖	๐.๐๘๗	๙	๐.๓๔๑	๕	๐.๕๒๒	๒	๐.๑๗๓	๘	๐.๒๖๑	๕
เดลินิวส์	๑.	๑	๐.๒๘๖	๕	๑.	๑	๑	๑	-	-	๐.๔๒๔	๕	๐.๑๔๓	๖	-	-	-	-
ชาวไทย	๐.๒๕	๓	๐.๒๕	๓	๐.๕	๑	-	-	๐.๒๕	๓	๐.๒๕	๓	๐.๕	๑	๐.๒๕	๓	-	-
รวม	๐.๑๕๒	๕.๔	๐.๔๔๖	๓.๑	๑.๐๕๖	๑	๐.๓๐๖	๓.๔	๐.๒๗๑	๔.๒	๐.๕๕๒	๔.๒	๐.๖๓๕	๒.๘	๐.๒๑๕	๔.๒	๐.๓๖๒	๓.๕

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์แนวโน้มในการเสนอเนื้อหาประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
เด็กและเยาวชนในหน้าสำหรับเด็กและเยาวชนของหนังสือพิมพ์รายวัน อาจกล่าวได้ว่าในส่วน
ใหญ่แล้วมีความคล้ายคลึงกัน คือหนังสือพิมพ์แทบทุกชื่อฉบับมีจุดมุ่งหมายในการเสนอเนื้อหา
ประเภทต่าง ๆ ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสนอเนื้อหาในด้านที่สำคัญ ๆ



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย